

Số: 250 /BC-UBND

Bù Đăng, ngày 10 tháng 12 năm 2019

BÁO CÁO

Kết quả triển khai các ý kiến kết luận của Thường trực HĐND huyện
trong 6 tháng cuối năm 2019

Căn cứ Công văn số: 72/HĐND ngày 04/11/2019 của Thường trực HĐND huyện về việc giải trình những nội dung trong các Thông báo kết luận của Thường trực HĐND huyện tại các phiên họp thường kỳ và phiên chất vấn.

Nay UBND huyện báo cáo kết quả triển khai các ý kiến kết luận của Thường trực HĐND huyện trong 6 tháng cuối năm 2019. Cụ thể như sau:

I. Đối với các nội dung tại mục 3 trong Thông báo số 27/TB-HĐND ngày 04/7/2019 của Thường trực HĐND huyện:

1.1. Đối với nội dung kiến nghị sớm khắc phục hệ thống phần mềm tiếp nhận và hoàn trả kết quả (cũ), nay là cổng thông tin dịch vụ công tỉnh Bình Phước (mới) để quản lý và theo dõi tốt việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện.

1.2. Đối với nội dung kiến nghị sớm khắc phục hệ thống điện của Trụ sở Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện để phục vụ tốt nhu cầu công việc và phục vụ nhân dân khi đến giao dịch.

1.3. Đối với nội dung kiến nghị nghiên cứu, sắp xếp, bố trí lại phòng làm việc của Trưởng Bộ phận, Phó trưởng Bộ phận và các quầy làm việc của các Công chức trực tiếp nhận và trả kết quả của; hệ thống âm thanh trong giao tiếp giữa Công chức và người dân; khu nhà để xe của Công chức và công dân; lối thoát hiểm khi gặp sự cố về hỏa hoạn, an ninh trật tự (nếu có xảy ra) để tạo cảnh quan, môi trường làm việc thuận lợi nhất đối cán bộ, công chức khi làm việc và người dân khi đến giao dịch các thủ tục hành chính tại Trụ sở Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện.

Trả lời:

Ngày 08/7/2019, UBND huyện đã ban hành Công văn số 1010/UBND-TH chỉ đạo Văn phòng HĐND&UBND huyện sớm khắc phục đối với các nội dung kiến nghị nêu trên. Hiện nay, các nội dung kiến nghị nêu trên đã được khắc phục xong.

1.4. Đối với nội dung kiến nghị chỉ đạo Tổ kiểm soát thực hiện thủ tục hành chính của huyện định kỳ kiểm tra, theo dõi, cũng như phải khảo sát độc lập tình hình tiếp nhận và hoàn trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện làm cơ sở đánh giá sự hài lòng của người dân trong việc tiếp nhận và hoàn trả kết quả để có kết quả khách quan, công tâm, trên cơ sở đó làm cơ sở xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm (nếu có).

Trả lời:

Ngày 08/7/2019, UBND huyện đã ban hành Công văn số 1010/UBND-

TH chỉ đạo Phòng Nội vụ phối hợp với Tổ kiểm soát thực hiện thủ tục hành chính của huyện định kỳ kiểm tra, theo dõi.

Trong 6 tháng cuối năm 2019, Phòng Nội vụ và một số thành viên của Tổ kiểm soát thực hiện thủ tục hành chính của huyện cũng đã phối hợp với Đoàn kiểm tra kiểm soát TTHC của tỉnh tiến hành kiểm tra việc giải quyết TTHC tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện và của 08 địa phương trên địa bàn huyện.

1.5. Đối với nội dung kiến nghị xem xét phân công 01 Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện để theo dõi, chỉ đạo sâu sát hơn về các mặt hoạt động đối với Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện.

Trả lời:

Ngày 11/7/2019, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 1065/QĐ-UBND về việc phân công ông Nguyễn Văn Lưu – Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách theo dõi, chỉ đạo trực tiếp Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của huyện.

1.6. Có văn bản hướng dẫn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện và UBND các xã, thị trấn khắc phục ngay việc niêm yết công khai các loại thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện và của các xã, thị trấn (việc niêm yết, công khai các loại thủ tục hành chính, thời hạn giải quyết, mức phí phải đảm bảo ngắn gọn, dễ hiểu và phải ở nơi thuận tiện nhất cho người dân khi tra cứu).

Trả lời:

Trong 6 tháng cuối năm 2019, Phòng Nội vụ và một số thành viên của Tổ kiểm soát thực hiện thủ tục hành chính của huyện đã phối hợp với Đoàn kiểm tra kiểm soát TTHC của tỉnh tiến hành kiểm tra việc giải quyết TTHC tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện và của 08 địa phương trên địa bàn huyện. Theo đó, tại các buổi kiểm tra, Đoàn kiểm tra kiểm soát TTHC của tỉnh cũng đã hướng dẫn cụ thể các cơ quan, đơn vị và địa phương thực hiện việc niêm yết công khai các loại thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện và của các xã, thị trấn. Đối với UBND huyện: ngày 11/3/2019, UBND huyện đã ban hành Công văn số 274/UBND-NC về việc niêm yết và thực hiện TTHC của ngành Tư pháp và ngày 09/10/2019, UBND huyện đã ban hành Công văn số 1580/UBND-NC về việc tổ chức niêm yết, công khai các TTHC trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường.

II. Đối với các nội dung tại mục 1.2 của nội dung 1 trong Thông báo số 30/TB-HĐND ngày 29/7/2019 của Thường trực HĐND huyện:

1. Đối với nội dung kiến nghị sớm giải quyết dứt điểm việc cấp Giấy CNQSD đất cho một số hộ dân được thụ hưởng các chính sách cấp đất sản xuất, đất ở từ các Chương trình, Dự án; Việc lấn, chiếm đất của các hộ dân đã được UBND huyện giao đất từ các Chương trình, Dự án; Việc quản lý, sử dụng đối với diện tích đất dôi dư từ các Chương trình, Dự án.

Trả lời:

Ngày 09/8/2019, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 1346/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ rà soát theo việc cấp Giấy CNQSD đất cho một số

hộ dân được thụ hưởng các chính sách cấp đất sản xuất, đất ở từ các Chương trình, Dự án; việc lấn, chiếm đất của các hộ dân đã được UBND huyện giao đất từ các Chương trình, Dự án; việc quản lý, sử dụng đối với diện tích đất dôi dư từ các Chương trình, Dự án. Hiện nay, Tổ rà soát đang tổng hợp báo cáo chuyên đề để báo cáo cho HĐND huyện tại Kỳ họp thứ Chín – HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

2. Đối với nội dung kiến nghị tập trung thực hiện các giải pháp để xóa 150 hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số trong năm 2019 theo chủ trương của Tỉnh ủy và Huyện ủy.

Trả lời:

Theo Kế hoạch số 205/KH-UBND ngày 27/8/2019 của UBND tỉnh Bình Phước về việc thực hiện Chương trình giảm 1.000 hộ ĐBDTTS nghèo năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Phước; trong đó, chỉ tiêu UBND tỉnh giao cho huyện Bù Đăng thực hiện là giảm 150 hộ ĐBDTTS nghèo năm 2019. Ngày 23/9/2019, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 129/KH-UBND về việc thực hiện giảm 158 hộ ĐBDTTS nghèo năm 2019; hiện nay, các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn đang triển khai thực hiện; dự kiến đến cuối năm 2019, sẽ hoàn thành chỉ tiêu giảm 158 hộ ĐBDTTS nghèo theo kế hoạch.

3. Đối với nội dung kiến nghị tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các địa phương thực hiện chi trả, cấp phát các chế độ chính sách của Nhà nước đối với người có uy tín, già làng. Nếu phát hiện vi phạm thì phải kịp thời xử lý các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Trả lời:

Ngày 26/8/2019, UBND huyện đã ban hành Công văn số 1283/UBND-TH chỉ đạo Phòng Dân tộc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các địa phương thực hiện chi trả, cấp phát các chế độ chính sách của Nhà nước đối với người có uy tín, già làng. Nếu phát hiện vi phạm thì phải kịp thời xử lý các tổ chức, cá nhân có liên quan.

III. Đối với các nội dung tại mục 2.1 của nội dung 2 trong Thông báo số 35/TB-HĐND ngày 01/10/2019 của Thường trực HĐND huyện:

1. Đối với nội dung kiến nghị có văn bản chỉ đạo UBND các xã, thị trấn chấn chỉnh trong công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo trên địa bàn, tránh xảy ra những sai sót trong quá trình thực thi nhiệm vụ; tăng cường công tác thanh tra trách nhiệm đối với Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trong công tác quản lý Nhà nước về các lĩnh vực.

Trả lời:

Ngày 10/10/2019, UBND huyện đã ban hành Công văn số 1607/UBND-TH chỉ đạo UBND các xã, thị trấn chấn chỉnh trong công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo trên địa bàn, tránh xảy ra những sai sót trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Đồng thời, ngày 22/10/2019, UBND huyện cũng đã ban hành Quyết định số 1927/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý Nhà nước đối với các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn huyện.

Đối với việc tăng cường công tác thanh tra trách nhiệm đối với Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trong công tác quản lý Nhà nước về các lĩnh vực: Hàng

năm, UBND huyện đều phê duyệt kế hoạch thanh tra đối với Chủ tịch UBND các xã, thị trấn về các lĩnh vực quản lý Nhà nước.

2. *Đối với nội dung kiến nghị trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết 01/2019/NQ-HĐND ngày 05/7/2019 của HĐND tỉnh Bình Phước và Công văn số 2604/UBND-NC ngày 11/9/2019 của UBND tỉnh Bình Phước trong việc chi trả lương, phụ cấp cho cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn ấp, khu phố. Những nội dung nào có khó khăn hoặc vượt quá thẩm quyền giải quyết của UBND huyện thì cần tổng hợp, báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy.*

Trả lời:

UBND huyện ghi nhận ý kiến, kiến nghị của Thường trực HĐND huyện; trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn hoặc vượt quá thẩm quyền giải quyết của UBND huyện thì UBND huyện sẽ tổng hợp, báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy.

3. *Đối với nội dung kiến nghị UBND huyện chỉ đạo UBND các xã, thị trấn phải kịp thời giải quyết các chế độ hoặc phối hợp với Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính - Kế hoạch để tham mưu cho UBND huyện giải quyết kịp thời các chế độ khi cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn/ấp/khu phố khi thôi việc. Đồng thời, nếu kinh phí của UBND các xã, thị trấn không đủ để chi trả thì cần kịp thời có văn bản kiến nghị UBND huyện xem xét, bổ sung kinh phí để chi trả theo quy định.*

Trả lời:

Ngày 10/10/2019, UBND huyện đã ban hành Công văn số 1607/UBND-TH chỉ đạo UBND các xã, thị trấn thực hiện các nội dung kiến nghị trên.

4. *Đối với nội dung kiến nghị UBND huyện sớm có kế hoạch tổ chức thi tuyển các chức danh lãnh đạo quản lý của các ngành thuộc huyện quản lý để các ngành đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra.*

Trả lời:

Ngày 19/11/2019, UBND huyện đã ban hành Tờ trình số 131/TTr-UBND về việc đề nghị Sở Nội vụ tỉnh cho chủ trương thi tuyển Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các đơn vị sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo. Tuy nhiên, đến nay UBND huyện chưa nhận được ý kiến phúc đáp của Sở Nội vụ tỉnh.

5. *Đối với nội dung kiến nghị UBND huyện chỉ đạo Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thường xuyên rà soát và kịp thời đề nghị UBND huyện giải quyết các chế độ tăng bậc lương định kỳ theo quy định cho các cán bộ, công chức của cấp xã, tránh để xảy ra tình trạng chậm trễ các chế độ của cán bộ, công chức. Đồng thời, sớm giải quyết các chế độ cho ông Hứa Phan Duy – Phó Trưởng phòng Nông nghiệp&PTNT.*

Trả lời:

Ngày 10/10/2019, UBND huyện đã ban hành Công văn số 1607/UBND-TH chỉ đạo Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thường xuyên rà soát và kịp thời đề nghị UBND huyện giải quyết các chế độ tăng bậc lương định kỳ theo quy định cho các cán bộ, công chức của cấp xã, tránh để xảy ra tình trạng chậm trễ các chế độ của cán bộ, công chức.

Riêng đối với trường hợp của ông Hứa Phan Duy – Phó Trưởng phòng Nông nghiệp&PTNT: Ngày 14/10/2019, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 1827/QĐ-UBND về việc điều chỉnh biên chế hành chính được giao tại Quyết định số 1049/QĐ-UBND ngày 08/7/2019 của UBND huyện. Đồng thời, ngày 25/10/2019, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 1957/QĐ-UBND về việc giao dự toán bổ sung kinh phí tăng thêm 01 biên chế cho Phòng Nông nghiệp&PTNT.

6. Đối với nội dung kiến nghị UBND huyện sớm có văn bản xin UBND tỉnh, Sở Nội vụ tỉnh cho chủ trương thi tuyển công chức, viên chức cấp huyện và công chức cấp xã còn thiếu so với chỉ tiêu biên chế được giao. Trong đó, quan tâm tạo điều kiện cho các đối tượng hợp đồng lao động lâu năm tham gia thi và xét tuyển.

Trả lời:

Ngày 07/8/2019, UBND huyện đã ban hành Tờ trình số 76/TTr-UBND đề nghị Sở Nội vụ cho chủ trương tuyển dụng viên chức. Trên cơ sở đó, ngày 15/8/2019, Sở Nội vụ tỉnh ban hành Công văn số 1448/SNV-CCVC phúc đáp nội dung đề nghị của UBND huyện Bù Đăng; theo đó, Sở Nội vụ tỉnh đề nghị UBND huyện tạm thời chưa tuyển dụng, để lại số biên chế hiện còn để bố trí công tác cho sinh viên tốt nghiệp diện cử tuyển.

7. Đối với nội dung kiến nghị xem xét giải quyết đối với nội dung đề nghị của Thường trực HĐND huyện về việc cho UBND các xã, thị trấn được tuyển dụng cán bộ không chuyên trách làm việc tại các xã, thị trấn theo chỉ tiêu được giao, nhưng vẫn phải đảm bảo việc tinh giản biên chế đúng lộ trình theo Quyết định số 999-QĐ/TU ngày 10/4/2018 của Tỉnh ủy Bình Phước. Ngoài ra, trong quá trình sắp xếp, tinh gọn bộ máy cần khuyến khích, động viên kiêm nhiệm các chức danh khác để tăng thu nhập.

Trả lời:

Ngày 31/10/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, phường, thị trấn; ở thôn, ấp, khu phố và các đối tượng khác công tác ở xã, phường, thị trấn; ở thôn, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Do đó, việc tuyển dụng đối với cán bộ không chuyên trách làm việc tại các xã, thị trấn được thực hiện theo đúng quy định tại Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của UBND tỉnh.

Trên đây là báo cáo của UBND huyện về kết quả triển khai các ý kiến kết luận của Thường trực HĐND huyện trong 6 tháng cuối năm 2019./. *Đã*

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- UBNDTTQVN huyện;
- Các vị đại biểu HĐND huyện;
- Các đơn vị trên địa bàn huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- LĐVP;
- Lưu: VT, (H).



**CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lương Hàn

